

# Mùa Thu Chờ Bước Chân Ai

Vậy là những cơn mưa mùa hạ đã đến rồi đi như chính sự vội vã của thời gian. Những ngày hè ở Nguyễn Khuyến cũng đi qua với thật nhiều cảm xúc. Có cái luyến tiếc của những cô cậu học sinh lớp 12 vừa ra trường, khi giờ đây Nguyễn Khuyến đã trở thành kỷ niệm, trở thành nỗi nhớ; có cái lo lắng, bỡ ngỡ của những học sinh lớp 10 mới đặt chân vào Nguyễn Khuyến ấp ủ bao khát khao. Và mùa thu đã đến, mùa thu của những khởi đầu mới, tinh khôi, trong trẻo; mùa thu của những náo nức, mong chờ; mùa thu, mùa tựu trường.

Nguyễn Khuyến đã cùng bao thế hệ học sinh đi qua những mùa thu như vậy. Và hôm nay, Nguyễn Khuyến vẫn ở đây, chờ bạn quay về, chờ bạn trở lại và Nguyễn Khuyến cũng chào mừng những người bạn mới! Ngôi nhà lớn này sẽ đón tất cả các bạn trong niềm hạnh phúc lớn lao để chúng ta cùng tiếp nối và giữ gìn những gì mà Nguyễn Khuyến đã xây dựng trong 30 năm qua. Hành trình tiếp nối hẳn sẽ không dễ dàng nhưng Nguyễn Khuyến tin rằng tất cả chúng ta sẽ làm được. Ngày khai trường, khi bạn khoác lên mình chiếc áo đồng phục, Nguyễn Khuyến muốn bạn thật sự tự tin, mạnh mẽ để hiện thực hóa ước mơ của mình. Khi bạn chọn dẫn thân, hãy hết mình; bạn chọn thử thách, hãy thật bền bỉ và kiên cường; bạn chọn Nguyễn Khuyến, hãy nhớ sống trọn vẹn cho những tháng ngày ở nơi đây để viết một khoảng thanh xuân rực rỡ của riêng mình.

Tiếng trống trường đã điểm, một năm học mới bắt đầu, khoảnh khắc mỗi chúng ta đều chờ đợi chính là khoảnh khắc chuyển giao thật ý nghĩa. Cuốn sổ truyền thống của nhà trường sẽ được tận tay các anh chị khóa trên trao lại cho các em học sinh khóa dưới. Các em sẽ nhận nhiệm vụ tiếp nối tinh thần hiếu học, tiếp nối những yêu thương để viết tiếp những trang vẻ vang của một ngôi trường có bề dày thành tích đáng tự hào. Với tất cả chúng ta, đó là nhiệm vụ nhưng hơn hết, đó là niềm tự hào. Hãy cùng Nguyễn Khuyến vào thu, cùng Nguyễn Khuyến tiếp nối và bắt đầu một hành trình với những điều mới mẻ, tuyệt vời nhất.

Rồi đây, với nhiều người, mùa thu ở Nguyễn Khuyến sẽ chỉ còn là ký ức. Nhưng đó sẽ là những dòng ký ức ngọt ngào nhất, bởi lẽ khi bắt đầu, chúng ta đã thật sự hết mình: học hết mình, chơi hết mình và sống hết mình cho từng khoảnh khắc. Chúc cho bạn, chúc cho Nguyễn Khuyến một năm học mới với thật nhiều niềm vui, thật nhiều thành tích.

Nguyễn Khuyến một ngày đầu thu

Ban biên tập

